

20:19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!"

20:20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

20:21 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".

20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

20:23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".

20:24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Đidymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.

20:25 các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin".

20:26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an"

20:27 Rồi Người bảo Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin".

20:28 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"

20:29 Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"

20:30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.

20:31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

TIN VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

"...để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người." (Ga 20,31)

Suy niệm: Có chuyện kể một gia đình trong đêm gặp hỏa hoạn, mọi người chạy thoát ra hết chỉ còn một cậu bé đang mắc kẹt lại trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Cậu bé đứng trên cửa sổ ngôi nhà đang bốc cháy và kêu cứu, người cha đứng dưới đất gọi lên: "Con hãy nhảy xuống đi, có ba ở đây!". Cậu bé đáp: "Nhưng con không thể, vì con không thấy ba". Người cha nói lớn: "Con không thấy ba, nhưng ba thấy con". Rồi cậu bé mạnh dạn nhảy xuống và nằm gọn trong vòng tay nâng đỡ của người cha. Cậu bé được cứu sống nhờ dám tin vào người cha của mình, tin người cha luôn yêu thương sẽ che chở và bảo vệ mình.

Mời Ban: Cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi con người. Là "Thiên Chúa của kẻ sống", Ngài không chỉ xóa sạch tội lỗi, đưa con người từ sự chết vào cõi sống mà còn ban cho con người được có khả năng yêu thương như Ngài. Bạn được mời gọi nhận ra và đặt niềm tin vào Lòng Thương Xót ấy, biết làm đầy trái tim của mình bằng Tình yêu của Chúa Cha, để có lòng thương xót như Ngài (*Khuôn Mặt Xót Thương, số 9*).

Sống Lời Chúa: Làm một hành vi tha thứ hay một việc bác ái với người khác, với ý thức để tạ ơn Chúa về một ơn mình đã nhận được.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, chúng con sẽ là kẻ vô ơn nếu chỉ biết nhận mọi ơn lành từ nơi Chúa mà không trao ban bao giờ. Xin cho con biết học nơi Chúa tình yêu quảng đại và bao dung, để đời sống chúng con được trở nên dấu chỉ của Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.*